

# CUỘC PHÒNG VẤN ANH ĐÌNH HÙNG CỦA ĐÀI TV/WASHINGTON DC CÓ LỢI HAY CÓ HẠI?

---

Đồng Tiền nào cũng có hai mặt, ở xứ Tự Do truyền thông rất quan trọng, nó là Con Dao hai lưỡi, tùy theo cách diễn giải suy luận của từng xu hướng, phe phái chính trị khác nhau sẽ làm sai sự thật và mục đích chính đáng.

1. Sau khi xem đi xem lại 5 lần cuộc phỏng vấn anh Đình Hùng do anh Bùi Dương Liêm thực hiện trên Đài TV/Hoa Thịnh Đồn, một cách khách quan mà nói là có Nội Dung câu chuyện hết sức trung thực, tế nhị, phức tạp, quan trọng và cần thiết để cho chúng ta rút kinh nghiệm, học hỏi và phải tìm biện pháp đối phó với bọn Nội Tuyển của CS trong chính nội bộ đoàn thể của chúng ta, chứ không phải làm tuyên truyền không công cho CS/VN như [một số] các anh chị đã quan tâm.

2. Tại sao CS không cho anh Đình Hùng nhập cảnh vì có người chỉ điểm báo cáo nên CS đã biết rất rõ Lý Lịch, hoạt động của anh tại hải ngoại, họ đã hỏi thẳng anh về gặp ai, làm gì, ở đâu! Vì họ đã biết anh là người yểm trợ cho phong trào đấu tranh Dân Chủ Nhân Quyền trong nước, họ không tin anh về chỉ vì lý do duy nhất là thăm mẹ già đau yếu đang nằm BV.

Họ nói thẳng với anh, muốn vào Sài Gòn, anh phải cộng tác với họ (làm nội tuyển). Anh đã có quyết định dứt khoát quay về Mỹ, khác hẳn với những người khác đã từng về VN.

Người viết không bao giờ có ý nghĩ: hầu hết những người về VN là theo CS hay làm lợi cho CS, hoặc những người không bao giờ về VN lại hoàn toàn là người QG, không làm nội tuyển cho CS, phải có người báo cáo hoạt động của anh Đình Hùng cho CS và anh đã cho biết là CS đã nói tên người đó (xin nghe trong Video). Nếu anh là người của CS hay làm lợi cho CS thì chắc chắn anh đã được vào Sài Gòn êm thấm và không có chuyện lên TV và tranh cãi này. CS không cho anh vào vì họ sợ anh!

3. Nếu nói rằng do cuộc phỏng vấn anh Đình Hùng trên TV thì sau này, không còn ai dám mặc áo vàng, cầm cờ, mặc quân phục đi dự lễ, đi biểu tình chống CS nữa thì không đúng!

Vì đã 3 thập niên qua tất cả hình ảnh sinh hoạt CĐ hải ngoại đã được các nhiếp ảnh gia phổ biến rộng rãi trên internet, nhưng ai đã tham gia chống CS thì vẫn sinh hoạt liên tục không có gì thay đổi. Cái vấn đề ở đây là điếm chỉ nội tuyển cho CS về những nhân vật nào ở hải ngoại hoạt động chống CS, bắt buộc phải có điếm chỉ viên của CS. Các anh chị đã bị vào mê hồn trận của CS, các bạn đã đánh sai mục tiêu, thay vì đánh bọn nội tuyển của CS, các bạn lại đánh phe ta (phe mình đánh phe ta).

4. Anh Đinh Hùng là tù cải tạo, là Thuyền nhân, dân thân phục vụ CD, tham gia hầu hết các sinh hoạt CD từ quân đội cho đến dân sự, v.v. luôn luôn trong bộ quân phục, là 1 trong những thủ quân kỳ trong ngày July 4, Veteran, Quốc Hận 30/4. Anh tham gia trong các cuộc gây quỹ cho thương phế binh VNCH ở quê nhà, gây quỹ yểm trợ cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền dân chủ, chống CS/VN hèn với giặc ác với dân của đồng bào quốc nội.

Bấy nhiêu đó chưa đủ sao! Chúng ta có làm được như anh Đinh Hùng chưa? Tại sao lại xử dụng xảo thuật đánh lặn con đen sở trường của CS để đánh phá chụp mũ người QG chống CS, mà quên đi những người làm nội tuyến chỉ điểm cho CS.

5. Con người khác súc vật là con người hành động có lý trí và tình cảm. Con vật thì hành động theo bản năng, vô cảm. Nếu không thương cha mẹ vợ con anh em thì làm gì có chuyện thương yêu đồng đội tổ quốc! Vì vậy mà chúng ta khác với người CS, chúng lấy nói láo làm chính sách, lấy khủng bố lừa đảo làm phương tiện để đàn áp người dân vô tội: Trường Chinh Tổng bí thư CS đã đầu tổ cha mẹ mình trong cải cách ruộng đất, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho bộ trưởng CA Trần Q Hoàn tìm gái cho chơi, xong bàn giao [lại cho] Hoàn và đàn em hãm hiếp, rồi thủ tiêu nạn nhân để bịt miệng (xin xem video Huyền thoại HCM của cha Lễ).

6. Các anh chị đã phán 1 câu xanh rờn: "Nếu anh Đinh Hùng thương mẹ nhất, thì tại sao không ở lại VN với mẹ mà vượt biên qua đây làm gì?" Hết ý kiến! Việc này để cho người đọc phán xét về ĐẠO LÝ làm người của các anh chị.

7. Các anh chị có biết con cháu của chúng ta ở hải ngoại có khoảng 50 sĩ quan cấp tá của Hoa Kỳ không? Nếu không lầm thì năm 2011-2012, có 1 Trung Tá HQ Mỹ gốc Việt, chỉ huy 1 Khu Trục hạm USN về thăm nhà ở Đà Nẵng và Huế được CS/VN tiếp đón như thượng khách, và 1 Đại tá BS Mỹ gốc Việt nữa dẫn 1 phái đoàn y tế về VN làm công tác từ thiện, các anh chị có dám viết phê phán là họ đã làm lợi tuyên truyền không công cho CS như các anh chị đã làm đối với anh Đinh Hùng không? Các anh chị chỉ biết chụp mũ người yếu thế như anh Đinh Hùng mà thôi!

8. Các anh chị có biết CS/VN đặt nội tuyến ngay trong các đoàn thể hải ngoại để làm điệp viên chỉ điểm, lấy tin tức báo cáo cho CS để gây chia rẽ đánh phá CD/VN hải ngoại! Các anh chị có biết CS/VN đã cấu kết với hãng máy bay ANA (Nhật) đã tịch thu Passport, giấy tờ của anh Đinh Hùng và áp tải anh về Mỹ một cách bất hợp pháp? Các anh chị có biết chúng ta là công dân Hoa Kỳ bị CS/VN khủng bố lừa đảo, anh Đinh Hùng có quyền chính đáng, cần thiết yêu cầu CD/VN hải ngoại và chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ. Việc làm của anh Đinh Hùng và của anh Bùi Dương Liêm là chính đáng để bảo vệ cho cá nhân anh Hùng, cho các anh chị và cả toàn thể người Mỹ gốc Việt.

9. Dù muốn hay không, chúng ta là người Mỹ gốc Việt là phải chống CS/VN, phải yểm trợ cho đồng bào quốc nội tranh đấu cho nhân quyền dân chủ cho VN, chống đảng

CS/VN hèn với giặc (Tàu) và ác với dân! Nhưng phải chống cho đúng, hữu hiệu, không chụp mũ vu khống bá láp, gây chia rẽ CĐ, đó là cái khuyết điểm rất lớn của chúng ta, chúng ta không hành xử láo lếu như CS được!

*Đánh bọn chỉ điểm, nội tuyến làm tay sai cho CS/VN.  
Không phe mình đánh phe ta, không mắc mưu CS.*

***Nguyễn V Là, người lính già 76t, Virginia USA***

---

*Nguồn: Internet E-mail by Nhất Hùng chuyển*

*Đăng ngày Thứ Bảy, January 4, 2014  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, SĐND, QL-VNCH*